

## "ออมสิน" ลุยสงวนหนี้ครู 8 หมื่นล้าน

นำเสนอเมื่อ : 29 ต.ค. 2558

### “ออมสิน” รับลูก “คลัง” เข้าแก้ปัญหาหนี้ครู พบส่อเป็น “เอ็นพีแอล” เพียบ พร้อมประกาศให้คนรายได้หย่อนยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรน วันแรก 26 ต.ค. ตั้งเป้า 1 หมื่นล้านบาท จำนวนลูกค้า 7 พันราย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยในช่วงแรกได้กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2558 จากนั้นได้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2558 ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 20 ต.ค. 2558 พบว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เป็นจำนวน 33,354 ราย จำนวนเงิน 49,815 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ธนาคารออมสินได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แล้วว่า เมื่อธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือและได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหนี้ค้างชำระได้เข้าร่วมมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และได้ให้พุ่มสมควรแล้ว หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ แต่ไม่ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ออกมานี้ ธนาคารออมสินได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่มที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ได้แก่ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น หรือเป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน โดยธนาคารจะชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี (มีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี) พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น เมื่อครบ 3 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป

ขณะที่กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤติ ได้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558) ซึ่งธนาคารจะให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นเมื่อครบ 2 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคารออมสิน กลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ปกติ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ธนาคารให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ย

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้เอ็นพีแอลที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อครู ที่ทำให้เกิดเป็นหนี้เสียเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

จนจะส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานของธนาคารปีนี้เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อครูเป็นวงเงิน 5 แสนล้านบาท แต่ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ครูขาดสอนชำระหนี้ยอดคงชำระถึง 8 หมื่นล้านบาท และเริ่มทยอยถูกจัดชั้นเป็นเอ็นพีแอล เพราะขาดชำระเกิน 3 เดือน ทำให้ธนาคารออมสินต้องตั้งสำรองหนี้เสียจำนวนมาก

นายชาติชายกล่าวอีกว่า หลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคสังหาริมทรัพย์ จึงได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพิ่มเติม ธนาคารออมสินได้นำเสนอ “โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน” สำหรับผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง วงเงินเบื้องต้นจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยผ่อนปรนเงื่อนไขเหมือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ธนาคารให้กูสูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท เงินเดือนสุทธิ 20,000 บาท กู้ได้ 2 ล้านบาท เงินเดือนสุทธิ 10,000 บาท กู้ได้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 ร้อยละ 3.5 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 4.25 ต่อปี และปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1 ต่อปี ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยื่นความประสงค์ขอได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เปิดรับยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2558

โดยพอร์ตการปล่อยสินเชื่อของออมสิน สำหรับเงินกู้เฉลี่ยต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีกลุ่มลูกค้าประมาณร้อยละ 50 และคาดว่าจะกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเฉลี่ยราคาบ้าน 1.5 ล้านบาท จึงคาดว่าเบื้องต้นมีลูกค้าสนใจประมาณ 7,000 ราย

ในส่วนเลขยอดการขอสินเชื่อตามโครงการดังกล่าวผ่านธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมามียอดยื่นกู้สินเชื่อของ ธอส.ตามมาตรการผ่อนปรนจากทั่วประเทศ รวม 4 วัน มีจำนวนผู้ยื่นกู้รวมประมาณ 6,200 ราย วงเงินขอกูรวมประมาณ 7,500 ล้านบาท

ที่มา [แนวหน้า วันที่ 26 ตุลาคม 2558](#)